
วาระ 2.1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 4)  

ครั้งที่ 90 (12/2567) 

วันศุกร์ที่ 20  ธันวาคม  2567 เวลา  09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม  215  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   

  

---------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. รองศาตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ   ที่ปรึกษา 

2. นายอุทิศ อินทศร   ที่ปรึกษา 

3. นายชัยภพ มีสุปรีด์   ที่ปรึกษา 

4. นายพรชัย ศรีไพบูลย์   ประธานกรรมการ 

5. นายเที่ยง จารุมณี   รองประธานกรรมการ 

6. นางสาววิรภรณ์ ถาวรสุข   กรรมการ 

7. นางจารุวรรณ บุญรัตน์   กรรมการ 

8. นางเปรมยุดา สุทธิวงศ ์   กรรมการ 

9. นางสุนันทา แก้วเจริญ   กรรมการ 

10. นางสาวสมพิศ เอิบกมล   กรรมการ 

11. นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์  กรรมการและเหรัญญิก 

12. นางสาวรัตนา โพชะเรือง   กรรมการและเลขานุการ  

13. นางภารดี แท่นทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ ์ ที่ปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา   ที่ปรึกษา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทิตา ที่ปรึกษา 

4. นายบุญสิทธิ์ บัวบาน   ที่ปรึกษา 

5. นายศรีวิทย์ ส่งศรี   ที่ปรึกษา 

6. นายทวาทศ สุวรรณโณ   ที่ปรึกษา 

7. นายวรรณโณ สนธิพิพัฒน์   ที่ปรึกษา 

8. นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์ กรรมการ 

10.    นางสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล กรรมการ 

 

/ เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายพรชัย ศรีไพบูลย์ ประธานชมรมรักษ์ ม.อ.ชุดที่ 4 ได้มอบหมายให้ นายเที่ยง  จารุมณี รองประธาน

กรรมการชมรมรักษ์ ม.อ.ชุดที่ 4 ด าเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เลื่อนก าหนดวันทอดผ้าป่าส านักสงฆ์ภูผาญาติการาม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

ตามที่ชมรมรักษ์ ม.อ. ได้รับอนุมัติจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ ส านักสงฆ์ภูผาญาติการาม  

ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 นั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์ว่า

เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ าท่วมทางขึ้นไปที่พักสงฆ์ภูผาญาติการามท าให้ถนนช ารุดไม่สามารถสัญจรได้  จึงได้เลื่อน

ก าหนดการทอดผ้าป่าออกไปจนกว่าเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ โดยก าหนดใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2568  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 ข้อมูลสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. (จ านวนสมาชิก)   ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2567  

สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มีจ านวน 1,476 คน (ในเดือนพฤศจิกายน 

2567 มีสมาชิกสมัครเพิ่มจ านวน 3 คน) สมาชิกเสียชีวิต 0 คน 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.3 รายงานงบรายรับ – รายจ่ายเงินชมรมรักษ์ ม.อ.(เงินฝาก ธ.กรุงเทพฯ) ประจ าเดือนพฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2567 

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เงินนอกงบ-บริจาค)  คงเหลือยก

มา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 28,130.02 บาท มีเงินสมาชิกร่วมท าบุญทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ภูผาญาติการาม 

เพ่ิม 50 ราย เป็นเงิน 20,201.00 บาท และเงินสมาชิกร่วมเดินทางทอดผ้าป่า เพ่ิม 18 ราย เป็นเงิน 1,800.00 บาท 

รวมเงินรายรับทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,131.02 บาท  ไม่มีรายการจ่ายเงิน ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 

เป็นเงินจ านวน 50,131.02 บาท 

หมายเหตุ ยอดเงินจ านวน 50,131.02 บาท เป็นเงินสมาชิกร่วมท าบุญทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ภูผาญาติ

การาม รวม 93 ราย รวมเงิน 33,700.00 บาท เงินสมาชิกร่วมเดินทางทอดผ้าป่า รวม 40 ราย รวมเงิน 4,000.00 บาท 

ดังนั้นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ มีเงินคงเหลือจ านวน 12,431.02 บาท (50,131.02 – 33,700.00 – 4,000.00) 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

/ 1.4 รายงาน .... 
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1.4  รายงานงบรายรับ – รายจ่ายเงินชมรมรักษ์ ม.อ. (เงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย์)  ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2567 

รายงานงบรายรับ – รายจ่ายเงินชมรมรักษ์ ม.อ. มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนตุลาคม 2567 จ านวน 

51,257.38 บาท   ในเดือนพฤศจิกายน 2567  ไม่มีรายรับ   มีรายจ่ายเป็น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 

ประชุมกรรมการชุดที่ 3 ครั้งที่ 88 (10/2567) เป็นเงิน 2,381.00 บาท และค่าอาหารว่างประชุมกรรมการ ชุดที่ 4 

(เตรียมงานทอดผ้าป่า) เป็นเงิน 320.00 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้นจ านวน 2,701.00 บาท  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2567 เป็นเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 

41,730.88 บาท และเงินสดย่อยจ านวน 6,825.50 บาท  ยกไปเดือนธันวาคม 2567 รวมเป็นเงินจ านวน  

48,556.38 บาท   

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.5 รายงานการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2567  

ไม่มีสมาชิกเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายน 2567  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองบันทึกช่วยจ า/รายงานประชุม  

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 88 (10/2567)    

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) เมื่อวันอังคารที่ 

19 พฤศจิกายน 2567  โดยไม่มีการแก้ไข 

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 89 (11/2567)   

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 4) เมื่อวันจันทร์ที่ 

25 พฤศจิกายน 2567  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหารือ 

3.1  คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ.ชุดท่ี 4 พบท่านอธิการบดี 

 รองประธานชมรมรักษ์  ม.อ.ชุดที่  4  นายเที่ยง จารุมณี   ได้ เรียนเชิญท่านอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ชุดที่ 4 พร้อมขอทราบแนวทาง

นโยบายของมหาวิทยาลัย และสิ่งที่ท่านอธิการอยากเห็นในการบริหารและการท างานของชมรม 

 ท่านอธิการบดี ได้กล่าวสวัสดีและขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาพบปะกันใน 2 โอกาส คือ 

กรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ.ชุดใหม่ วาระใหม่ และถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย   

 

/ “มหาวิทยาลัย... 
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 “มหาวิทยาลัยยินดีที่ชมรมรักษ์ ม.อ.มีความเข็มแข็ง มีกรรมการ มีสมาชิกที่ร่วมใจกันท างานเพ่ือ

ประโยชน์ของสังคมและช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง   มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่ได้ท างานร่วมกับ

ชมรมฯ  ซ่ึงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ แต่ได้เกษียณอายุราชการตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน โดยท่าน

อธิการบดีได้เห็นกิจกรรมหลายอย่างของขมรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมจิตอาสาที่มีการด าเนินการที่เข้มข้นเป็น

ประโยชน์มาก กิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ท าต่อเนื่องได้ และสามารถขยายผล สร้างความร่วมมือมากขึ้น ในส่วนของ

สมาชิกชมรมเองหรือกลุ่มภายนอกที่สนใจจะมาท างานด้วยกัน  จิตอาสาลูกพระบิดาจะเป็นแกนหลักของมหาวิทยาลัย

ในการสร้างบุคลากรและนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในชมรมรักษ์ ม.อ. ได้มาท างานร่วมกัน  

ซ่ึงท่านอธิการบดีก็ได้เป็นสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ.แล้ว แต่ยังต้องท าหน้าที่อยู่จนกว่าจะหมดวาระ อาจจะมีโอกาสเข้าร่วม

ได้บ้างในบางกิจกรรม   ทางมหาวิทยาลัยยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอย่างเต็มที่ และหวังว่าจ านวนสมาชิก

ชมรมจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้ร่วมกันท างานตามก าลังของสมาชิกที่บางคนยังมีภาระกิจส่วนตัวกันอยู่ แต่ก็ยัง

สามารถแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาช่วยงานของชมรมฯ  ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มาท างานร่วมกัน 

อีกเรื่องหนึ่ง คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก อยากจะให้ความส าคัญตรงนี้ด้วยเพราะว่าจะท าให้เกิด

บรรยากาศความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการท าให้เราเห็นได้ในความสดชื่นในการท างาน เพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายใน

การใช้ชีวิต เป้าหมายส่วนตัว และงานส่วนรวมที่สามารถท าเป็นประโยชน์ได้จะเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้

ชีวิตอย่างเต็มที่มีคุณค่าท้ังต่อตัวเอง  ครอบครัว และต่อสังคม ด้วย  

 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และถือโอกาสในนามมหาวิทยาลัยอวยพรให้ทุกท่าน

ได้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความส าเร็จทั้งเรื่องหน้าที่การงาน ธุรกิจส่วนตัว รวมถึงงานที่จะท าเพ่ือประโยชน์

แก่สังคมต่อไป ขอให้มีความสุข ความเจริญ มีชีวิตที่สดใส สดชื่น ทุกๆ ท่าน สวัสดีปีใหม่ครับ”  

 ในโอกาสนี้ประธานชมรมได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน

กับท่านอธิการบดี 

 

3.2  โครงการจิตอาสาลูกพระบิดา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกับชมรมรักษ์ ม.อ. 

 ประธาน มอบหมายให้ คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ และคุณจารุวรรณ บุญรัตน์ เป็นผู้ประสานงานและ

ร่วมประชุมหารือกับทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือให้โครงการจิดอาสาลูกพระบิดา  ด าเนินไปได้ด้วยดีและส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ส าหรับการให้จิตอาสามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือถอดบทเรียนร่วมกันซึ่งจะเป็นแนวทางการ

พัฒนางานจิตอาสาต่อไปนั้น ขอให้ผู้ได้รับมอบหมายน าไปด าเนินการและประสานกับคุณสุชานาฏ มูสิการัตน์ (น้องกุ้ง)   

แต่เนี่องจากวันนี้คุณอัมพา ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจึงขอเลื่อนไปประชุมในครั้งต่อไป 

 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

4.1  แผนปฏิบัติงานชมรมรักษ์ ม.อ. 2568 

 ดังรายละเอียดในตารางที่แนบ 

 

/ วาระที ่5... 
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วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

5.1  ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 4) ประจ าปี 2568 

 ที่ประชุมได้ก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. และที่ปรึกษา  ประจ าปี 

พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568  ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 ส าหรับเวลาประชุมให้ตรวจสอบการขอใช้ห้องประชุมก่อน 

 

5.2  พบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 

 รองประธานชมรมรักษ์ ม.อ.ชุดที่ 4  นายเที่ยง จารุมณี  ได้กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์  

ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ  และ  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  

สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเป็นอย่างดีมากมาตลอด ในฐานะที่

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมของชมรมรักษ์ ม.อ. และชมรมทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญท่านรองทั้งสอง ให้แนวทาง

และอวยพรปีใหม่ ก่อนหน้านี้ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดีมาให้โอวาทและแนวนโยบายกับทางชมรมคณะกรรมการ

บริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ชุดที่ 4  

 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ  

กล่าว “ยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุย และได้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมนี้มาเป็นเวลา 2 ปี แล้ว เห็นว่ากิจกรรม

ชมรมรักษ์ ม.อ. มีประสิทธิภาพมาก ได้แจ้งแก่คุณภารดี แท่นทอง ซึ่งรับผิดชอบดูแลกิจกรรมของชมรมอยู่ว่า  หากทาง

ชมรมขอความช่วยเหลือให้ด าเนินการได้เต็มที่เลย เพราะทุกท่านเป็นคน ม.อ.ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยัง

เป็นคน ม.อ. กิจกรรมของชมรมรักษ์ ม.อ.ส่วนใหญ่จะด าเนินการอยู่ที่หาดใหญ่ ส าหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว

กลับไปอยู่ภูมิล าเนาเดิมอย่างเช่นที่ จ.ตรัง ก็ยังมาใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ จึง

อยากให้ชมรมรักษ์ ม.อ. ขยายเครือข่ายออกไปด้วย เป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้ดูแลบุคลากรตั้งแต่แรกรับเข้าท างาน

จนกระทั่งเกษียณอายุราชการก็ยังดูแลอยู่ โดยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าชับกับทีมงานของมหาวิทยาลัยว่า

หากทางชมรมต้องการความช่วยเหลือให้ด าเนินการได้ทันที” 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าว “สวัสดีพ่ี ๆ ทุก

ท่าน ตอนผมเข้ามาใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ วิธีคิด วิธีการท างาน และได้รับความรู้หลาย ๆ อย่างจากพ่ี ๆ เกือบทุ กท่าน 

เพียงแต่ภาระหน้าที่ของผมที่รับผิดชอบดูแลอยู่ก็พร้อมที่จะดูแลชมรมรักษ์ ม.อ.  ทุกมิติเท่าที่ท าได้ เป็นเรื่องที่อยาก

สนับสนุนกิจกรรมของชมรม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพ่ี ๆ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อน

สนับสนุนในทุกมิติ ส่วนค าอวยพรมิอาจให้ได้เนื่องจากอาวุโสน้อยกว่าพี่ ๆ จะมาขอพรจากพ่ี ๆ มากกว่า ขอบคุณครับ” 

 รองประธานชมรมรักษ์ ม.อ.ชุดที่ 4 กล่าวขอบคุณแก่รองอธิการบดีทั้งสองท่าน และในโอกาสส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางชมรมรักษ์ ม.อ. มอบของที่ระลึกแก่ท่านรองอธิการบดีทั้งสองท่านพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกแก่แม่บ้าน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ด้วย 
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5.3  การยื่นใบสมัครสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 

   การยื่นใบสมัครสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ.  สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและยื่นด้วยตนเองที่กอง

บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี และเพ่ือความสะดวกแก่สมาชิกที่ไม่สามารถมายื่นที่มหาวิทยาลัยสามารถ

ด าเนินการโดยกรอกเอกสารใบสมัครยื่นเอกสารผ่านช่องทางไลน์ได้  โดยผู้ที่รับเอกสารทางไลน์ส่งใบสมัครให้คุณภารดี  

แท่นทอง ตรวจสอบหากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แอดมินสามารถอนุมัติการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้เลย 

 

5.4  เว็บไซต์ของชมรมรักษ์ ม.อ. 

   ปัจจุบันเว็บไซต์ของชมรมรักษ์ ม.อ. ไม่มีการเคลี่อนไหวและปรับปรุงข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง

การเข้าถึงเว็บไซต์ยากมาก ที่ประชุมจึงขอหารือให้มีการด าเนินการให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายกว่านี้ โดยขอให้คุณ

สมพิศ เอิบกมล ซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ไปหารือกับมหาวิทยาลัยในการขอดูแลเ ว็บไซต์ได้โดยตรง 

หรือหาวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สะดวกกว่าปัจจุบันนี้ 

 

5.5  ชุดสังฆทานที่จะน าไปในวันทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ภูผาญาติการาม 

   ที่ประชุมเสนอให้มีชุดสังฆทานในการทอดผ้าป่าที่พักสงฆ์ภูผาญาติการาม ซึ่งก าหนดทอดผ้าป่าใน

วันที่ 5 มกราคม 2568  โดยมีมติให้ทอนผ้าไตรจากที่พักสงฆ์ฯ  และจัดซื้อกระดาษขาว A 4  เครื่องเขียน ของใช้อ่ืน ๆ 

เพ่ือให้สามเณร ได้น าไปใช้ในการเรียน  ทั้งนี้รองประธานได้แจ้งว่าให้จัดซื้อเครื่องสังฆทานได้โดยพิจารณาตามความ

เหมาะสมและวงเงินที่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 

 

นางสาวรัตนา  โพชะเรือง 

ผู้บันทึกการประชุม 


